



# Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh: Học Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn và xây dựng địa phương ổn định, phát triển bền vững

**NGUYỄN MẠNH CƯỜNG\***

*Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với sự phát triển của địa phương được Đảng bộ quận Thủ Đức nghiêm túc thực hiện thời gian qua đó là nâng cao hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua nhiều hình thức phong phú. Sau quá trình triển khai thực hiện, quận Thủ Đức đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Thành quả đó là động lực, giải pháp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận chung sức, đồng lòng xây dựng quận Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình, tạo tiền đề góp phần vươn lên xây dựng Khu đô thị đổi mới sáng tạo phía Đông Thành phố.*

## **Chủ động, sáng tạo thực hiện nhiều nội dung phù hợp**

Phát huy thành quả đạt được trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị khóa XI, Quận ủy Thủ Đức tiếp tục triển khai cả chiều rộng lẫn chiều sâu đối với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII “*Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,*

*phong cách Hồ Chí Minh*” gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của quận; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Để đạt mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Quận ủy thường xuyên đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tích cực thực hiện tốt chủ trương trên, nhằm tạo

sự thống nhất về nhận thức, hành động trong từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trên tinh thần chung của Quận ủy, sau gần 3 năm triển khai thực hiện, điểm nổi bật trong học tập và làm theo Bác ở quận Thủ Đức thể hiện rất rõ nét, đó là: cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng việc

\* Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thủ Đức

xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực với tinh thần hướng vào những việc làm thiết thực là phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống người dân. Đơn cử như: tại Đảng ủy Khối cơ quan chính quyền của quận đã đẩy mạnh việc sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ và tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và triển khai mô hình “Thư xin lỗi” nếu hồ sơ hành chính xử lý không bảo đảm tiến độ và thời gian quy định. Trong khối cơ quan đảng, đoàn thể thì cán bộ, đảng viên và công chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức như: “Đối với Tổ quốc: phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân: lắng nghe, học hỏi, tận tụy phục vụ. Đối với công việc: chủ động, hiệu quả. Đối với đồng nghiệp: đoàn kết, thân ái, giúp đỡ. Đối với bản thân: không ngừng học tập nâng cao trình độ, tu dưỡng đạo đức cách mạng”. Đảng ủy quân sự quận xây dựng nghị quyết và xác định “đề cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình trên tinh thần đồng chí, đồng đội, kỷ luật nghiêm minh” và xây dựng hình ảnh “Dân quân mẫu mực”. Một số ủy ban nhân dân phường chọn

công tác cải cách hành chính làm nội dung đột phá, như phường Linh Xuân, Linh Trung và Hiệp Bình Chánh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ làm việc; phường Tam Bình thực hiện khẩu hiệu “Tiếp thu, thấu hiểu và cải cách vì nguyện vọng của nhân dân”,... Cùng với việc tổ chức các cuộc tọa đàm, đoàn thanh niên quận tổ chức báo cáo các chuyên đề, đồng thời vận động thanh - thiếu niên, nhất là thanh niên công nhân thực hiện nếp sống đẹp, văn minh, nghĩa tình. Với mong muốn thực hiện lời dạy của Bác đối với nhân viên y tế “lương y phải như từ mẫu”, Đảng ủy Bệnh viện quận Thủ Đức thể hiện tư duy năng động, sáng tạo, làm việc khoa học, cụ thể, chu đáo, nói đi đôi với làm, là bệnh viện tuyến huyện đầu tiên trong cả nước ứng dụng thành công bệnh án điện tử, triển khai thực hiện có hiệu quả việc phối hợp giữa Bệnh viện quận và trạm y tế phường. Nhờ vậy, số lượt bệnh nhân tin tưởng đến khám và điều trị tại bệnh viện tăng từng năm: năm 2015 trung bình 4.500 lượt/ngày; năm 2016 là 5.000 lượt/ngày; năm 2017 là 5.500 lượt/ngày; năm 2018 là 6.500 lượt/ngày. Điểm đáng ghi nhận là bệnh viện thường xuyên nhận được thư

của người bệnh và thân nhân người bệnh bày tỏ sự biết ơn và cảm kích về kết quả điều trị, thái độ phục vụ ân cần, tôn trọng, thân thiện với bệnh nhân của tập thể và mỗi cá nhân.

Trong công tác xây dựng Đảng, Quận ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đảng viên. Chính vì thế, Quận ủy xây dựng chương trình hành động “*Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh*” gắn với thực hiện Nghị quyết Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên, Quận ủy chỉ đạo các tổ chức đảng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “*Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ*” và với các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đáng chú ý nữa là, định kỳ Quận ủy tổ chức các hội nghị chuyên đề giữa Thường trực



Quận ủy với cấp ủy các chi bộ đảng cơ sở về công tác xây dựng Đảng, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

## Những kết quả đáng ghi nhận và hạn chế cần khắc phục

Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó xuyên suốt đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong quận, đã góp phần quan trọng nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong giải quyết các công việc liên quan đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn. Việc đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII được các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc, bước đầu đạt kết quả tích cực. Công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thi hành công vụ được quan tâm triển khai hiệu quả; khắc phục được tình trạng nói và làm không theo nghị quyết Đảng; nâng cao trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của công chức, viên chức.

Cần khẳng định rằng, những thành quả trên cũng chính là động lực, tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của quận. Chỉ tính riêng trong 2 năm qua (2017 - 2018), các chỉ tiêu kế hoạch năm cơ bản hoàn thành; kinh tế của quận đạt mức tăng trưởng tốt với tốc độ tăng giá trị sản xuất chung là gần 10%, thu ngân sách đạt trên 2.000 tỷ đồng; an ninh trật tự, an sinh xã hội trên địa bàn được bảo đảm, hoàn thành mục tiêu chương trình giảm nghèo bền vững trước thời hạn.

Nêu cao tinh thần tương thân, tương ái giúp mọi người, mọi nhà đều có điều kiện đón Xuân Kỷ Hợi với phương châm “Đoàn kết, an toàn, vui tươi, tiết kiệm”, vừa qua Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Thủ Đức đã thăm và tặng 41.333 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, lao động nhập cư, sinh viên ở trọ không có điều kiện về quê vào dịp Tết với tổng số tiền trên 36,5 tỷ đồng. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể quận và các phường đã vận động chăm lo 19.427 phần quà trị giá trên 9,76 tỷ đồng; nhiều tuyến đường, tuyến hẻm

được đầu tư nâng cấp tạo vẻ đẹp mỹ quan đô thị ở các khu dân cư... Thông qua công tác nắm bắt dư luận xã hội, bằng những việc làm theo Bác trên địa bàn quận đã đóng góp phần quan trọng đối với đời sống người dân và được xã hội ghi nhận, niềm tin của người dân đối với tổ chức đảng và chính quyền địa phương được nhân lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được trên, Ban Thường vụ Quận ủy đã nhận thấy một số tồn tại, hạn chế cần quyết tâm khắc phục, đó là: Việc xây dựng kế hoạch triển khai tinh thần chỉ đạo của cấp trên ở một số phường, đơn vị còn chung chung, thiếu tính sáng tạo. Đáng nói là, việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức, đăng ký nội dung làm theo vẫn còn mang tính hình thức. Công tác tự phê bình và phê bình tại một số chi bộ không thường xuyên, thiếu tính trao đổi trong xây dựng chi bộ.

## Xây dựng Thủ Đức thành “trung tâm mới có tính kết nối cao”

Trong định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, quận Thủ Đức được xác định là một trung tâm mới của Thành phố cùng với quận 2, 9 được Thành ủy xác định xây dựng

## VÀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Khu đô thị đổi mới sáng tạo phía Đông Thành phố, là khu vực có tính kết nối cao, là trọng điểm kết nối các hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt đô thị với các khu vực trọng điểm có hàm lượng chất xám cao (Khu Công nghệ cao Thành phố, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Khu đô thị mới Thủ Thiêm,...). Để đạt được mục tiêu đó đòi hỏi mỗi người dân Thủ Đức phải cùng nhau nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo; nỗ lực quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để cùng nhau tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế. Phát huy thành tích đạt được trong học tập và làm theo Bác, thời gian tới Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân quận Thủ Đức sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

*Thứ nhất*, tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021 gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Đồng thời, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

*Hai là*, tập trung xây dựng Đảng và kiện toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững

mạnh để đủ sức lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu mà nghị quyết đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và phần bác kịp thời các quan điểm sai trái, lệch lạc, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, có trách nhiệm tận tụy phục vụ nhân dân.

*Ba là*, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Gắn việc học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế

- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

*Bốn là*, chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng chuẩn mực đạo đức, văn hóa nơi công sở, chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là chú trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, giải quyết tốt tình trạng ngập cục bộ, tạo môi trường sống, môi trường học tập, kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.

*Năm là*, tăng cường công tác tuyên truyền, gắn việc triển khai thực hiện trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương, tạo ra từng đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân; kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ■